

Make Up Arts And Technique School เปิด 2

หลักสูตรแต่งหน้าเทคนิคพิเศษระดับสากล



โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า เปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร Special Effect Make Up Artistry (90 ชม) และ Advanced Special Effect Make Up Artistry (90 ชม) สอนโดยทีมคณาจารย์ที่มีทั้งประสบการณ์การสอนและประสบการณ์จริงจากการทำภาพยนตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นก้าวใหม่ของวงการสอนวิชาชีพแต่งหน้าที่จะพัฒนาเมคอัพอาร์ตีสรุ่นใหม่ของไทยให้มีความรู้และทักษะเทียบเท่าระดับสากลโดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนในต่างประเทศ



อ.สุรยศ กาญจนภา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า “จากวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการยกระดับวิชาชีพเมคอัพอาร์ตีสของไทยให้มีความรู้ความสามารถและได้รับการยอมรับเทียบเท่ากับประเทศตะวันตกทั้งหลาย โรงเรียนฯ ได้รับการเกียรติจากอาจารย์ชาวไทยผู้ที่ศึกษาทางด้านการศึกษาเทคนิคพิเศษจากโรงเรียนสอนแต่งหน้าชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและได้ทำงานจริงมีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์ของที่นี่เป็นเวลาหลายปี มาเปิดสอนสาขาในนี้ในประเทศไทย นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการเดินทางไปเรียนในต่างประเทศแล้ว ยังทำให้การเรียนการสอนของเรามีความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย”

อ.เคน กวิน ครูใหญ่ของโรงเรียนฯ กล่าวอีกว่า “โรงเรียนฯ ของเราพัฒนาทางด้านหลักสูตรและการสอนให้มีความทันสมัยและมีความเป็นสากลมากที่สุด ผู้ที่จบไปสามารถทำงานได้ทั้งภายในประเทศของเราและในต่างประเทศ หลักสูตรของเราได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการจริงทุกหลักสูตร และครูผู้สอนของเราถูกคัดเลือกมาอย่างเข้มงวดด้วยมาตรฐานทางด้านวิชาชีพและฝีมือการแต่งหน้า และจิตวิญญาณของความเป็นครูและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน ครูของเราทุกคนอยากเห็นลูกศิษย์จบไปพร้อมด้วยความรู้และความสามารถ เราจะยินดีที่สุดถ้าลูกศิษย์สามารถแต่งหน้าได้เก่งยิ่งกว่าครู เพราะนั่นถือเป็นความสำเร็จของความเป็นครูของเรา”

เกี่ยวกับโรงเรียน:

Make Up Arts And Technique School โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า เป็นโรงเรียนสอนแต่งหน้าภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนการแต่งหน้าทุกประเภท ตั้งแต่ การแต่งหน้าสวยงาม การแต่งหน้าเจ้าสาว การแต่งหน้ารับปริญญา การแต่งหน้าสำหรับโอกาสพิเศษต่างๆ ไปจนถึงการแต่งหน้าเพื่อการแสดง การ

แต่งหน้าเข้ากล้อง การแต่งหน้าแฟชั่น การแต่งหน้าสำหรับงานเวที นอกจากนี้ยังเปิดสอนการแต่ง Special Effect แต่งบาดแผล ฝึ อรูสรกาย แต่งให้เป็นคนแก่ รวมถึงเทคนิค Advanced Special Effect การหล่อชิ้นเนื้อ การทำหน้ากากยาง การสวมหัวโหล่น ฯลฯ

หลักสูตรหลักของโรงเรียนทุกหลักสูตรได้รับการอนุญาตโดยการทรวงศึกษาธิการ ประกาศนียบัตรจึงสามารถใช้รับรองได้ทั่วโลก

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 1481127-28 หรือ 081 287 0933

www.mua.ac.th

www.facebook.com/MUAATS